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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกุ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป พ.ศ. ๒๕63 

วัน อังคาร ท่ี 2  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมการะเกด ชั้น 3 อาคารศูนยบริการและสงเสริมการเรียนรูชุมชน เทศบาลตําบลแมกุ  

*********************************************************** 

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑. นายสุวิทย  ยาเถิน ประธานสภาเทศบาลตําบลแมกุ สุวิทย  ยาเถิน 

๒. นายผจญ  พรมใจ รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมกุ ผจญ  พรมใจ 

3. นายสัญชัย  สรอยขจิตกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ สัญชัย  สรอยขจิตกุล 

4. นายอรรถพร  ต่ําจันทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ อรรถพร  ต่ําจันทร 

5. นายพีรพล  ชุมภูสุวงษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ พีรพล  ชุมภูสุวงษ 

6. นายสุนัด  ยะถา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ สุนัด  ยะถา 

7. นายอนุวัฒน  ปนลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ อนุวัฒน  ปนลา 

8. นายจันทรคํา  แสงหงษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ จันทรคํา  แสงหงษ 

9. นายไพรตัน  ยาเถิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ ไพรัตน  ยาเถิน 

10. นายพิทักษ  อุปละ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ พิทักษ  อุปละ 

11. นายอรรถกร  แสนอุน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ อรรถกร  แสนอุน 
 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายรัฐชนะ  อินทรสุวรรณ รองปลัดเทศบาล รัฐชนะ  อินทรสุวรรณ 

2. นางพวงเพชร  ตาแวน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล พวงเพชร  ตาแวน 

3. นางจริยา  บุญจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา จริยา  บุญจันทร 

4. นายธีรศักดิ์  มูลงาม  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ธีรศักดิ์  มูลงาม 

5. นางธัญพิมล สายพิน ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ธัญพิมล  สายพิน 

6. นางบุญทวี  สุจริตจันทร ผูอํานวยการกองคลัง บุญทวี  สุจริตจันทร 

7. นายวิทยา  จันทะกลาง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง วิทยา จันทะกลาง 

8. นางสาวเทพธีด  มีศรีสวัสดิ ์ หัวหนาฝายอํานวยการ เทพธีด   มีศรีสวัสดิ ์

9. นางพจมาน  จันทะกลาง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 

พจมาน  จันทะกลาง 

10. นางวณิภา  ทาระวา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   วณิภา  ทาระวา 

11. นางสาวพิราวรรณ บุญชู 

 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ พิราวรรณ บุญชู 

 

 

12. นายนที  สมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นที  สมบูรณ 

 

 

 

 

-ราง- 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

นายอรรถพร  ตํ่าจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

                   วันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปพระรัตนตรัยและขอเชิญเปด
ประชุม  

 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 

     ตามหนังสืออําเภอแมสอด ดวนท่ีสุด ท่ี ตก 0023.11/ว 2538 
ลงวันท่ี 20 เมษายน  2563 ดวยอําเภอแมสอดแจงวาจังหวัดตากมี
ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดตาก ฉบับท่ี 8/2563 ลงวันท่ี 31 
มีนาคม 2563  ไดกําหนด ขอ 29 งดจัดกิจกรรม ฝกอบรม ประชุม 
สัมมนาทุกประเภท สําหรับการประชุมหากมีความจําเปนอยางยิ่งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดตากเปนรายกรณี โดย
อําเภอใหความเห็นชอบประกอบการพิจารณาและสงเรื่องผานสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเปนรายกรณี  นั้น 
     สภาเทศบาลตําบลแมกุ ไดทําหนังสือขอความเห็นชอบประชุม
สภาเทศบาลตําบลแมกุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือ
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ท่ีผานมาตอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
ตากเปนรายกรณี โดยอําเภอใหความเห็นชอบประกอบการพิจารณาและสง
เรื่องผานสํานักงานสงเสริมการปกครองทอง ถ่ินจังหวัด ปรากฎวา
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดตาก ขอใหเลื่อนการประชุมไปกอนจนกวา
สถานการณจะปกติ และตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
ตาก ฉบับท่ี 20/2563 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม  2563 อนุญาตใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีทุกแหงสามารถจัดประชุมขององคกรปกสวน
ทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีกฎหมายกําหนด โดยใหถือปฏิบัติตามแนว
ทางการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 สภาเทศบาลตําบลแมกุ จึงไดกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ      
สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕63 ในวันอังคาร ท่ี 2 มิถุนายน 2563                           
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมการะเกด ชั้น 3 อาคารศูนยบริการและ
สงเสริมการเรียนรูชุมชน เทศบาลตําบลแมกุ จึงขอเปดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม              

           ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

 1.1 แนะนําขาราชการบรรจุใหม เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 
2563 คือ นางสาวพิราวรรณ บุญชู ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได
ปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง เทศบาลตําบลแมกุ  
 1.2 แนะนําขาราชการยายมาใหมของเทศบาลตําบลแมกุ คือ 
นางวณิภา  ทาระวา ยายมาจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพะวอ  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด กระทรวงสาธารณสุข มาดํารง
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สังกัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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ตําบล บานแมกุเหนือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบล           
แมกุ เม่ือวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2563 
 1.3 แนะนําขาราชการยายมาใหมของเทศบาลตําบลแมกุ คือ 
นายนที  สมบูรณ ยายมาจากโรงพยาบาลแมสอด  สํานักปลัด กระทรวง
สาธารณสุข มาดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัด 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแมกุเหนือ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลแมกุ เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก 
กันกันหรือคุมไวสังเกตหรือการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับผูเดินทางเขามาพํานักใน
จังหวัดตาก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 ดวยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัย
อํานาจความในมาตรา 5 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ไดประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขต
ทองถ่ินท่ัวราชอาณาจักร ตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 
30 เมษายน  2563  
  เพ่ือใหสถานการณฉุกเฉินไดยุติลงโดยเร็วและปองกันมิใหเกิด
เหตุการณรายแรงมากข้ึนของการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส             
โคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดตาก ฉบับท่ี 16/2563 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2563 
เรื่อง มาตรการปองกัน ควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด
ตาก ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 7 (1) ขอ 11 (วรรคสอง) และ
ขอ 13 ของขอกําหนดออกความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) จังหวัด
ตากไดแตงต้ังคณะทํางานมาตรการตรวจ คัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไวสังเกต เพ่ือการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 สําหรับผู เดินทางเขามาพํานักในจังหวัดตาก โดยแตงตั้ ง
คณะทํางานระดับหมูบาน / ชุมชน ประกอบดวย  

1. ผูใหญบาน/ประธานชุมชน  ประธานคณะทํางาน 
2. สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิกองคการบริหารสวน

ตําบล รองประธาน 
3. จิตอาสาประจําหมูบาน/ชุมชน  คณะทํางาน 
4. ประธาน อสม./ชุมชน  คณะทํางานและเลขานุการ 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  
 จึงของแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลแมกุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2563               
เม่ือวัน ศุกร ท่ี 7 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยขอ บังคับการประชุมสภาท อง ถ่ิน          
พ.ศ. 2547 (รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 33)      

           ขอเชิญทานสมาชิกไดพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม 
หากวาคําพูดของทานใดมีเปลี่ยนแปลงจากท่ีทานไดอภิปรายไวก็จะ
สามารถแกไขในท่ีประชุมได ขอเชิญครับ 

 

ท่ีประชุม             ไมมี 

นายสุวิทย  ยาเถิน              
ประธานสภาเทศบาล 

           ไมมีทานใดท่ีจะแกไข ขอมติรับรอง สมาชิกทานใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป พ.ศ. 2563 เ ม่ือวันศุกร ท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563              
กรุณายกมือ  

 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
 มีมติรับรองรางรายงานการประชุมสภา  10 เสียง 

          งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

           มีมติรับรองรางรายงานการประชุมสภา 10 เสียง 

               งดออกเสียง  1 เสียง 

 
            ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

           ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่อง ญัตติขอรับการอนุมัติสภาเทศบาล
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้ง
จายเปนรายการใหมหมวดคาครุภัณฑและหมวดคา ท่ีดินและ   
ส่ิงกอสราง (ตามระเ บียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี การ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27) 
(สํานักปลัดเทศบาล)              
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของใน
ญัตตินี ้

 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

            
 เรียนทานประธานสภา กระผมนายอรรถพร  ต่ํ าจันทร  
เลขานุการสภาเทศบาล ขอแจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของในระเบียบวาระท่ี 
3.1 เรื่อง ญัตติขอรับการอนุมัติสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจาย 
พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดครุภัณฑและหมวดคา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ของสํานักปลัดเทศบาล มีระเบียบกฎหมายท่ี
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เก่ียวของคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ                  
ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ตั้งจายเปนรายการใหมเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดทราบ 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญผูเสนอญัตต ิ

 
นางสาวเทพธีด  มีศรีสวัสดิ ์
หัวหนาฝายอํานวยการ 

 เรียนทานประธานสภา ดิฉันนางสาวเทพธีด  มีศรีสวัสดิ์ หัวหนา
ฝายอํานวยการ ขอเสนอญัตติขอรับการอนุมัติสภาเทศบาลเพ่ือโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งจายเปน
รายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ของสํานักปลัดเทศบาล ดวยเทศบาล
ตําบลแมกุ  มีความประสงคขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลแมกุ เพ่ือ
พิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน และหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางอาคาร
จอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ และโครงการปรับภูมิทัศนภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ เพ่ืออํานวยความสะดวกและความเปน
ระเบียบเรียบรอยดานสถานท่ีจอดยานพาหนะแกประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ  ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนลด/โอนเพ่ิมและตั้งจายเปนรายการ
ใหม ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท โครงการกอสรางอาคาร
จอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ จํานวน 252,000 บาท โครงการ
ปรับภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ จํานวน 267,000 
บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 526,000 ซ่ึงปรากฏอยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
โครงการวันเทศบาล จํานวน 7,000 บาท  
 โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัว งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน โอนเพ่ิมและตั้งจายเปน
รายการใหม เพ่ือจัดซ้ือโตะมาหินออน จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,500 
บาท จํานวน 7,000 บาท 
 โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน
ฝายการเมือง งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 
267,000 บาท  
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 โอนเพ่ิม แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทอาคารตางๆ โอนเพ่ิมและต้ังจายเปนรายการ
ใหม โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเทศบาลตําบลแมกุ จํานวน 
267,000  บาท 
 โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือนฝายการเมือง ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 
137,800 บาท 
 โอนเพ่ิม แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวด
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคารตางๆ  โอนเพ่ิมและตั้งจายเปน
รายการใหมโครงการกอสรางอาคารจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ 
จํานวน 137,800  บาท 
 โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือนฝายการเมือง ประเภทคาตอบแทนเลขาฯ/ท่ีปรึกษา 
จํานวน 95,520 บาท 
 โอนเพ่ิม แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวด
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคารตางๆ  โอนเพ่ิมและตั้งจายเปน
รายการใหมโครงการกอสรางอาคารจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ 
จํานวน 95,520  บาท 
 โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
โครงการวันเทศบาล จํานวน 18,680  บาท 
 โอนเพ่ิม แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวด
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคารตางๆ  โอนเพ่ิมและตั้งจายเปน
รายการใหมโครงการกอสรางอาคารจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ 
จํานวน 18,680 บาท  
 รายละเอียดโครงการตามเอกสารท่ีเสนอใหทานพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  เชิญครับ 

 

       ขอเชิญทานพิทักษ 
 

นายพิทักษ  อุปละ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
        เรียนทานประธานสภา กระผมนายพิทักษ  อุปละ สมาชิกสภา
เทศบาล ในญัตตินี้กระผมขออภิปรายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
เขตเทศบาลตําบลแมกุ ขอใหกอสรางโดยการเทคอนกรีตใหเนนพ้ืนท่ี            
ใชสอยเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ขอเสนอผานทานประธานสภา
เก่ียวกับแบบแปลน ขอเสนอวาพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีติดกับเสาธงขอใหตรงนี้เอา
ออกไปเลยใหเปนลานกวาง ถึงแมวาจะเพ่ิมงบประมาณก็ตาม และขอให
ขยับเสาธงไปติดรั้วหนาสํานักงานเลยเพ่ือจะไดมีพ้ืนท่ีใชสอยเพ่ิมข้ึน ขอ
หารือท่ีประชุมในวันนี ้
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นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
 
       ขอเชิญทานอรรถพร   
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  กระผมนายอรรถพร  ตํ่าจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ขอ
เพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ 
ตามท่ีทานพิทักษไดเสนอใหมีการยายเสาธง กระผมคิดวาเปนสิ่งท่ีดี
เนื่องจากเราจะไดมีพ้ืนท่ีใชสอยเพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึนอีก เนื่องจากถา
โรงเรียนเปดเทอมไมอยากใหไปจัดกิจกรรมท่ีอาคารกาสะลองเพราะจะ
กระทบการเรียนการสอนของโรงเรียน คิดวาการปรับเปลี่ยนแบบแปลน
ใหมใหเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอย ถางบประมาณเพ่ิมข้ึนทางสภาไมติดขัดยินดี
อนุมัติ 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        ขอเชิญทานผจญ 
 
         

นายผจญ  พรมใจ 

รองประธานสภาเทศบาล 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายผจญ  พรมใจ               
รองประธานสภาเทศบาล ในญัตตินี้โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ ทานสมาชิกมีความคิดเห็นวาปรับภูมิทัศน
ใหมีพ้ืนท่ีใชสอยเพ่ิมข้ึนโดยการลดพ้ืนท่ีสีเขียวตรงหนาเสาธงลงกระผม
เห็นดวย กอนท่ีจะอนุมัติหรือไมข้ึนอยูกับโครงการและแบบแปลนท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือปองกันการถูกตําหนิจากพ่ีนองประชาชน ขอสนับสนุน
โครงการนี้สวนจะปรับเปลี่ยนอยางไรก็อยู ท่ีคณะผูบริหารสวนเรื่อง
งบประมาณไมมีปญหา   
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        ในญัตติท่ี 3.1 ญัตติขอรับการอนุมัติสภาเทศบาลโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือต้ังจายเปน
รายการใหมหมวดคาครุภัณฑและหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จะขอมติ
ท่ีประชุมทีละโครงการ 
 สมาชิกทานใดเห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือโตะ              
มาหินออน กรุณายกมือ  
         

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
 เห็นชอบ 10 เสียง       
  งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายสุวิทย   ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีสมาชิกเห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือโตะ              มา
หินออน 
  เห็นชอบ 10 เสียง       
  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 สมาชิกทานใดเห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหมเพ่ือจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมกุ ตามแบบแปลนเดิม กรุณายกมือ 
  

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เห็นชอบ 2 เสียง   
     
 

นายสุวิทย   ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 สมาชิกทานใดไมเห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหมเพ่ือจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมกุ กรุณายกมือ 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 ไมเห็นชอบ 7 เสียง   
     
 

นายสุวิทย   ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 สมาชิกทานใดงดออกเสียงในการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหมเพ่ือจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมกุ กรุณายกมือ 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 งดออกเสียง 2 เสียง   
     
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        สรุปไดวา โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมกุ  หลังจากท่ีสมาชิกไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นตางๆ 
แลว มติท่ีประชุมเห็นชอบ 2 เสียง ไมเห็นชอบ 7 เสียง และงดออกเสียง 
2 เสียง แสดงวา โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในสํานักงานเทศบาลตําบล  
แมกุ ถือวาตกไป หากผูบริหารมีความประสงคท่ีจะดําเนินการตอก็ให
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตามท่ีสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นและ
สามารถเสนอญัตติเขามาใหม ในการประชุมสภาสมัยถัดไป 

 โครงการกอสรางอาคารจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ                 
มีสมาชิกทานในจะสอบถามเพ่ิมหรือไม 

 ขอเชิญทานอรรถพร 
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นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  กระผมนายอรรถพร  ตํ่าจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 7 เดือน
กุมภาพันธ 2563 ในญัตตินี้ก็ไดมีการนําเสนอท่ีประชุมสภามาแลว และ
ท่ีประชุมมีมติไมอนุมัติ ขอสอบถามวาแบบแปลนในการเสนอรอบแรก ไม
มี สย.เซ็นรับรอง แตมารอบนี้ทําไมถึงมี สย.เซ็นตรับรองแบบชัดเจน 
ตอไปนี้ถามีการดําเนินการเก่ียวกับการกอสราง ขอใหเอกสารเรียบรอย
จะไดไมตองดําเนินการหลายรอบและจะไดนําเสนอท่ีประชุมครั้งเดียว 
ผลประโยชนจะตกไปถึงพ่ีนองประชาชน และโครงการลานจอดรถอีก
เรื่องกระผมของใจเรื่องชื่อของโครงการ ครั้งท่ีแลวท่ีทานอางเหตุผลความ
จําเปนเพ่ือพ่ีนองประชาชน รอบนี้คิดวาทานจะตัดขอความบางตอนออก
เพ่ือใหสอดคลองในเรื่องของการกอสรางเพ่ือใหมีเหตุผล แตทานก็ยังนํา
เหตุผลเดิมมาอางเหมือนท่ีนําเขาท่ีประชุมสภาครั้งกอน เพราะฉะนั้นขอ
อนุญาตนําเรียนวาจะทําอะไรก็ตามถาเปนสวนของราชการใหใชคําวาผู
มาติดตอราชการจะดีท่ีสุด ถาอางประชาชนดูแลวจะเปนในภาพรวม
เกินไปทําใหสภาพิจารณายาก ขอนําเรียนทานประธานสภาวาในญัตตินี้
สมาชิกสภาขอใชเวลาในการพิจารณาอีกหนอย 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  
 

ท่ีประชุม  ไมมี 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    หากไมมีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม ก็จะขอมติท่ีประชุมในท่ี
ประชุม ในโครงการท่ี 3 กอสรางอาคารจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบล
แมกุ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางอาคารจอดรถสํานักงาน
เทศบาลตําบลแมกุ ของสํานักปลัดเทศบาล กรุณายกมือ 

 
นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
 เห็นชอบ 10 เสียง       

  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
 เห็นชอบ 10 เสียง       
  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 3.2 ญัตติขอรับการพิจารณาความเห็นชอบ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย และตั้งจายเปนรายการใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 
27) (กองชาง)  
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของใน 
ญัตตินี้ 
                          

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระท่ี 3.2 ญัตติขอรับการพิจารณาความเห็นชอบ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายและตั้งจายเปนรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27) ของกองชาง มี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ                  
ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ตั้งจายเปนรายการใหมเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดทราบ 
 

นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        ขอเชิญผูเสนอญัตติชี้แจง  
 
              

นายวิทยา  จันทะกลาง 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองชาง 

  เรียนทานประธานสภา กระผมนายวิทยา  จันทะกลาง หัวหนา
ฝายแบบแผนและกอสราง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง ขอ
เสนอญัตติขอรับการพิจารณาความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายและตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จํานวน 356,000  บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
 โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือนฝายการเมือง ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก จาํนวน 135,000  บาท 
 โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ รายการเงินอุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาค อําเภอแมสอด จํานวน 135,000  บาท 
 โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือนฝายการเมือง ประเภทคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
จํานวน 135,000 บาท  



๑๑ 
 

 โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ รายการเงินอุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาค อําเภอแมสอด จํานวน 135,000  บาท 
 โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  
หมวดเงินฝายการเมือง ประเภทคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตร ีจํานวน 30,000  บาท 
 โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ รายการเงินอุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค อําเภอแมสอด จํานวน 30,000 บาท 
 โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือนฝายการเมือง ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 30,000 บาท 
 โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการโคมไฟถนน 
จํานวน 30,000 บาท 
 โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือนฝายการเมือง ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก จํานวน 26,000 บาท 
 โอนเพ่ิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการ
ธนาคารน้ําใตดิน จํานวน 26,000 บาท 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  
 

 ขอเชิญทานพิทักษ 
 

นายพิทักษ  อุปละ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายพิทักษ  อุปละ
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้ขอสอบถามเก่ียวกับโครงการธนาคารน้ําใต
ดิน สถานท่ีจัดทําคือ หมูท่ี 6 สมมุติวาไดดําเนินการโครงการธนาคารน้ํา
ใตดินแลวและในอนาคตมีโครงการกอสรางถนน คสล. เกิดข้ึนในบริเวณ
ดังกลาวจะสามารถทําไดหรือไม เนื่องจากมีทอ PVC โผลออกมา 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานอรรถกร  
 
 

นายอรรถกร  แสนอุน 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายอรรถกร  แสนอุน
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเก่ียวกับโครงการธนาคารน้ําใตดิน 
อยากสอบถามวาจะเก็บน้ําหมดหรือไมท่ีทวมทุกป ดูจากแบบแปลนไม



๑๒ 
 

นาจะเก็บไดหมด ดูจากปริมาณท่ีไดในแตละปและดูจากถังน้ําแลวจะ
สามารถเก็บไดเทาไหร แลวถาทําแลวปญหาน้ําทวมจะเกิดข้ึนอีกหรือไม 
 

นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญผูเสนอญัตตชิี้แจง  
 
              

นายวิทยา  จันทะกลาง 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองชาง 

  เรียนทานประธานสภา กระผมนายวิทยา  จันทะกลาง หัวหนา
ฝายแบบแผนและกอสราง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง                 
ขอชี้แจงทานพิทักษท่ีไดสอบถามมา ทอ PVC โผลออกมาเนื่องจากให
ระบายอากาศดานลางออกมาใหน้ําซึมออกไป ทอตัวนี้สามารถใสของอ
และออกดานขางถนนคอนกรีตได ซ่ึงเทศบาลหลายๆ แหง ทําเปนระบบ
ทอระบายน้ํา และท่ีทานอรรถกรสอบถามวาสามารถรับน้ําไดก่ีคิวก็ไม
แนใจแตหลักการของมันคือ น้ําจากผิวดินเวลาฝนท่ีตกลงมาไมสามารถ
ซึมผานชั้นดินเหนียวลงไปสูน้ําใตดินได ฉะนั้นจึงมีวิธีการขุดเพ่ือใหน้ํา
ผานชั้นดินเหนียวและไปอยูใตดิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานจันทรคํา 

 

  

นายจันทรคํา แสงหงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภา กระผมนายจันทรคํา แสงหงส สมาชิก
สภาเทศบาล ขอสอบถามโคมโซลาเซลลท่ีไปติดตั้งบริเวณโรงงานแก็ส 
กระผมเคยเสนอติดตั้ ง ไฟฟาในหมูบานมีหลายจุด ท่ียังไม มี ไฟฟา            
ไมทราบวาทําไมตองไปติดต้ังแถวนี้เนื่องจากไมมีหมูบาน กระผมมีความ
คิดเห็นวาไมสมควร 

 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานรองปลัด 

 

  
นายรัฐชนะ  อินทรสุวรรณ 
รองปลัดเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภา กระผมนายรัฐชนะ  อินทรสุวรรณ          
รองปลัดเทศบาล ขอชี้แจงทานจันทรคําวาบริเวณท่ีจะไปติดตั้งนั้นเปนท่ี
ไมมีแสงสวาง ก็จะเปนตนแบบเนื่องจากโคมโซลาเซลลเปนครั้งแรกท่ีเรา
จะทําและตรงนั้นจะไดผลดีและใชงานไดยาวนานและใชงบประมาณไม
มาก ถาไดผลดีก็จะขยายไปยังชุมชนท่ียังไมมีโคมไฟฟาเขาถึง ขอนําเรียน
ทานสมาชิกใหทราบ 

 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
  

  

 ขอเชิญทานอรรถพร 

 
 
 

 



๑๓ 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  กระผมนายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล                  
ขอสอบถามเก่ียวกับโคมไฟโซลาเซลล วาขอดีและขอเสียมีอะไรบางและ
เม่ือเกิดการชํารุดสามารถซอมแซมไดหรือไมหรือวาตองเปลี่ยนท้ังชุด 
เนื่องจากเอกสารท่ีเสนอมาไมมีรูปภาพประกอบ มีแตราคา อยากทราบ
วาเปนรูปแบบไหน  
 

นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง  

 
 
              

นายวิทยา  จันทะกลาง 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองชาง 

  เรียนทานประธานสภา กระผมนายวิทยา  จันทะกลาง หัวหนา
ฝายแบบแผนและกอสราง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง ตามท่ี
รานคาไดเสนอมาเปนแผงโซลาเซลลติดหลังโคมไฟ ไมใชแบบแยกท่ีทาน 
สท.ไดกลาวมา ถาตั้งเสาแยกแผงจะใชงบประมาณในการตั้งเสาไฟ ตนละ
แปดหม่ืนกวาบาท ขอดีคือราคาถูก ถาไมติดโซลาเซลลถนนเสนนี้ถาเรา
ดึงสายไฟคงใชงบประมาณมากพอสมควร                 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    สําหรับญัตตินี้สมาชิกไดสอบถามมาพอสมควร จะขอมติ ท่ี
ประชุมในญัตตินี้ท้ัง 3 โครงการเลย คือ โอนงบประมาณเพ่ืออุดหนุนการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอแมสอด  โครงการโคมไฟโซลาเซลล และ
โครงการธนาคารใตดิน  
 สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติขอรับการพิจารณาความเห็นชอบ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย และตั้งจายเปนรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองชาง กรุณายกมือ 

 
นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
 เห็นชอบ 10 เสียง       

  งดออกเสียง 1 เสียง 

                 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
 เห็นชอบ 10 เสียง       
  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 
 
 
 
    



๑๔ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่อง ญัตติขอรับการพิจารณาความ
เห็นชอบการอนุมัติเปล่ียนแปลงแบบแปลนโครการกอสรางตางๆ 
ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 
(ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ. 2543 ขอ 29) (กองชาง)  
 

 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของใน 
ญัตตินี้ 
                          

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

            ในระเบียบวาระท่ี 3.3 ญัตติขอรับการพิจารณาความเห็นชอบ
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครการกอสรางตางๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลแม กุ  มีระเบียบกฎหมายท่ีเ ก่ียวของคือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ขอ 29 การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดทราบ 

 
นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
            ขอเชิญผูเสนอญัตต ิ

 

 
นายวิทยา  จันทะกลาง 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
กองชาง 

  เรียนทานประธานสภา  กระผมนายวิทยา จันทะกลาง หัวหนา
ฝายแบบแผนและกอสราง รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองชาง                
ขอเสนอญัตติขอรับการพิจารณาความเห็นชอบการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนโครการกอสรางตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ ดวย
เทศบาลตําบลแมกุ มีความประสงคท่ีจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนโครงการกอสรางตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ จํานวน 8 
โครงการ (จายขาดเงินสะสม) ดังนี้  
 1. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ            
(ซอยเกศแกว 17 บริเวณบานนายสมพร หลาเอ้ีอย ชุมชนเกศแกว                
หมู 7)  งบประมาณ 112,000  บาท                                                                       
 2. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ 
(ซอยบูรพา 8 ชุมชนบูรพา หมู 11) งบประมาณ 55,000  บาท 
      3. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ 
(ซอยบูรพา 13 บริเวณบานนายสมควร กาลอม ชุมชนบูรพา หมู 11) 
งบประมาณ 61,000 บาท 
    4. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ 
(ซอยเกศแกว 11 บริเวณบานปานอย  แดงเถิน ชุมชนเกศแกว หมู 7) 
งบประมาณ 22,000 บาท 



๑๕ 
 

   5. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบล         
แมกุ (ซอยเกศแกว 4 ชุมชนเกศแกว หมู 7) งบประมาณ 497,000  
บาท 
       6. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบล             
แมกุ (ซอยศิลาลาด ชุมชนศิลาลาด หมู 2) งบประมาณ 230,000  
บาท 
      7. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําภายในชุมชนรักษถ่ิน 
(ซอยรักษถ่ิน 3) ชุมชนรักษถ่ิน หมู 6 งบประมาณ 200,000  บาท 
 8. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ 
(ซอยบานนายนวล ชุมธิ ชมชุนศิลาลาด หมู 2) งบประมาณ 497,000 
บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
       จากรายละเอียดท่ีผูเสนอญัตติไดชี้แจงตอสภา มีสมาชิกทานใด                  
จะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 

 

 ขอเชิญทานผจญ 

 
นายผจญ  พรมใจ 

รองประธานสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  กระผมนายผจญ  พรมใจ               
รองประธานสภาเทศบาล ในวันนี้ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีเล็งเห็น
ความสําคัญของการแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนใน
เขตเทศบาลท้ัง 2 เขต อยากฝากผูเก่ียวของในการควบคุมดูแลการ
กอสรางตางๆ ใหดูแลอยางใกลชิด  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  
 

ท่ีประชุม  ไมมี 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    หากไมมีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม ก็จะขอมติท่ีประชุมในท่ี
ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบในญัตติขอรับการพิจารณาความเห็นชอบ
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการกอสรางตางๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลแมกุ ของกองชาง กรุณายกมือ 

 
นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
 เห็นชอบ 10 เสียง       
  งดออกเสียง 1 เสียง 

   

                 



๑๖ 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    มีผูเขารวมประชุม 11 คน 

 เห็นชอบ 10 เสียง       
  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
           ระเบียบวาระท่ี 3.4 เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบโอน

เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้ง
จายเปนรายการใหม (ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27) 
(กองการศึกษา)   
    
           ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของในญัตตินี ้
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            ในระเบียบวาระท่ี 3.4 ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหมของกองการศึกษา มีระเบียบท่ีเก่ียวของ คือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ิน  พ.ศ.  2541 แก ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  2 และฉบับ ท่ี  3)                        
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 

                ขอเชิญผูเสนอญัตติ  
               

นางจริยา  บุญจันทร 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

             เรียนทานประธานสภา ดิฉันนางจริยา บุญจันทร ผูอํานวยการ
กองการศึกษา ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
ดวยกองการศึกษา เทศบาลตําบลแมกุมีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 2 
แหง คือ โรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมกุ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบใชในการจัดการเรียน                              
การสอนและการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมจํานวน 7 หลัง และเนื่องจาก
อาคารเรียนและอาคารประกอบสรางข้ึนเปนระยะเวลาหลายป ทําใหเกิด
การชํารุด เสียหาย และตองดําเนินการซอมแซมเพ่ือความปลอดภัยของ
นักเรียน และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี 
0803.3/ว734 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 หากจะดําเนินงานกอสราง 
กร ณีการซ อมแซม ต อ เติ ม  ปรับปรุ ง  รื้ อถอน  ตามมาตรา  4  
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
จําเปนตองมีแบบรูปรายการงานกอสรางท่ีผานการรับรองจากผู มี



๑๗ 
 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดําเนินการดวย นั้น 

 ในการนี้เทศบาลตําบลแมกุ จึงมีความประสงคท่ีจะเสนอญัตติ
ขอรับความเห็นชอบอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 15,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด แผนงานการศึกษา งานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นั นทนาการ  งบ เ งิ น อุดหนุ น  หมวด เ งิ น อุดหนุน กิ จการ ท่ี เป น
สาธารณประโยชน โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ                
(วัดศิลาลาด) จํานวน 15,000 บาท 

 โอนเพ่ิม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน และ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
ออกแบบ เพ่ือตั้งจายคาจางออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง ตามหนังสือ              
สั่งการ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จํานวน 15,000 บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        จากรายละเอียดโครงการท่ีผู รับผิดชอบไดชี้แจงตอสภา             
มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 

         
ท่ีประชุม  ไมมี 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    หากไมมีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม ก็จะขอมติท่ีประชุมในท่ี
ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหมของกองการศึกษา กรุณายกมือ 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 11 ทาน 
 เห็นชอบ 10 เสียง       
  งดออกเสียง 1 เสียง 
                 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีมติเห็นชอบ 10 เสียง      

 งดออกเสียง 1 เสียง  
 
 
 
 
 
 
 

     



๑๘ 
 

  ระเบียบวาระท่ี 3.5 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบทํากิจการ
นอกเขต การขนถายและกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในท่ีดินของ
เทศบาลตําบลแมกุซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมกุ                          
(ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 57 ทวิ) (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม) 
    
           ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของในญัตตินี้ 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            ในระเบียบวาระท่ี 3.5 ญัตติขอความเห็นชอบทํากิจการนอก
เขต การขนถายและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในท่ีดินของเทศบาลตําบล
แมกุซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมกุของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม มีระเบียบท่ีเก่ียวของ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ 
ทวิ การทํากิจการนอกเขต เม่ือ  

1. การนั้นจําเปนตองทําและเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ี 
ดําเนินตามอํานาจหนาท่ีอยูภายในเขตของตน 

2. ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการ                   
สุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตําบลแหงทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และ 

3. ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

นายสุวิทย ยาเถิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

                ขอเชิญผูเสนอญัตติ  
               

นายธีรศักดิ์  มูลงาม  
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

            เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายธีรศักดิ์  มูลงาม  
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอเสนอญัตติญัตติขอความ
เห็นชอบทํากิจการนอกเขต การขนถายและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน
ท่ีดินของเทศบาลตําบลแมกุซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล
แมกุ ตามท่ี เทศบาลตําบลแมกุ ไดทําหนังสือไปยังองคการบริหารสวน
ตําบลแมกุ เพ่ือขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกุ พิจารณาอนุมัติ
ทํากิจการนอกเขต การขนถายและกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในท่ีดิน
ของเทศบาลตําบลแมกุ ซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมกุ 
(โฉนดท่ีดินเลขท่ี 57469 เลมท่ี 575 หนา 69 ตําแหนงท่ีดิน ระวาง 
4742III6040 เลขท่ีดิน 98 หนาสํารวจ 6240 ตําบลแมกุ อําเภอแม
สอด จังหวัดตาก และโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 57470 เลมท่ี 575 หนา 70 
ตําแหนงท่ีดิน ระวาง 4742III6040 เลขท่ี 99 หนาสํารวจ 6241 
ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (บอขยะเทศบาลตําบลแมกุ)) 
(ความละเอียดตามหนังสืออางถึง ๑) ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแมกุ 
ไดแจงผลการพิจารณาการขออนุมัติทํากิจการนอกเขตดังกลาวแลว โดย
มติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกุ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ 



๑๙ 
 

ประจําป ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไมยินยอมใหเทศบาล
ตําบลแมกุ ทํากิจการนอกเขตเพ่ือดําเนินการขนถายและกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (ความละเอียดตามหนังสืออางถึง ๒) จากเหตุผลขางตน 
ทําใหเทศบาลตําบลแมกุ จึงไมสามารถดําเนินการเก็บขนถายและกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีจัดเก็บไดไปท้ิงในบอขยะเทศบาลตําบลแมกุ                
ณ บานแมกุเหนือ หมูท่ี 8 (เขตองคการบริหารสวนตําบลแมกุ) ได 
เทศบาลตําบลแมกุ จึงมีความจําเปนตองนําขยะไปท้ิงท่ีบอขยะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน (เทศบาลตําบลทาสายลวด และเทศบาล
นครแมสอด) ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จนถึงปจจุบัน (๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) รวมระยะเวลาท้ังสิ้น ๒ ป ๑๐ เดือน โดย
ตองเสียคาบริการการท้ิงขยะ รวมงบประมาณท่ีใชจายไปจํานวน 
๙๔๑,๑๐๖.๕๐บาท (ประมาณเฉลี่ยเดือนละ ๔๐,๙๑๘ บาท) อีกท้ัง ยังมี
การระยะทางจากเทศบาลตําบลแมกุ ถึงบอขยะดังกลาว มีระยะทาง
คอนขางไกลจึงทําใหเทศบาลตําบลแมกุ จัดเก็บขยะมูลฝอยและนําไปท้ิง
ไดเพียงวันละ ๑ เท่ียว ทําใหเกิดปญหาขยะตกคางในชุมชนสรางความ
เดือดรอนแกประชาชนเปนอยางมาก ประกอบกับ หากเทศบาลตําบล 
แมกุ จะดําเนินการปรับปรุงบอขยะเพ่ือใหมีสภาพท่ีไดมาตรฐานถูก
สุขลักษณะ และมิใหสงผลกระทบแกประชาชนท่ีอาศัยอยูขางเคียง ก็ไม
สามารถดําเนินการได ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการบอขยะเทศบาล
ตําบลแมกุ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา เทศบาล
ตําบลแมกุ จึงมีความประสงคท่ีจะจัดทําหนังสือไปยังองคการบริหารสวน
ตําบลแมกุ เพ่ือขอรับการพิจารณาอนุมัติทํากิจการนอกเขต การขนถาย
และกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในท่ีดินของเทศบาลตําบลแมกุ ซ่ึงอยูใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมกุ อีกครั้ง ตามคําแนะนําของ
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน เม่ือครั้งประชุมหารือแนวทางแกไขปญหาฯ 
เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมวงศธนสารสิน ชั้น ๒               
ท่ีวาการอําเภอแมสอด นั้น 

 ใ น ก า ร นี้  เ พ่ื อ ใ ห ก า ร ทํ า กิ จ ก า ร น อ ก เ ข ต เ ป น ไ ป ต าม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ  ท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 
๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ทวิ การทํากิจการนอกเขต เปนไปตาม
ระเบียบ ขอกฎหมาย เทศบาลตําบลแมกุ โดย กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขต การขน
ถายและกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในท่ีดินของเทศบาลตําบลแมกุ ซ่ึงอยู
ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมกุ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 

 ทานสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม 

 

 ขอเชิญทานรองผจญ 

 



๒๐ 
 

นายผจญ  พรมใจ 
รองประธานสภาเทศบาล 

  เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายผจญ  พรมใจ 
รองประธานสภาเทศบาล ตามท่ีเทศบาลตําบลแมกุ ไดขอความเห็นชอบ
ทํากิจการนอกเขตซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมกุ ท่ีผานมา
ไดรับการปฏิเสธทุกครั้ง คนท่ีอภิปรายในญัตติก็คือกระผมและไดทราบมา
วาสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกุ ก็ตอวากระผมวาพูดไมรูเรื่องหรือ
อยางไร เขาบอกวาไมใหก็ยังจะขอเขามาอีก ทุกอยางก็มาลงท่ีกระผมคน
เดียว ก็นาเห็นใจผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูตรวจการ
แผนดินถาจะใหเทศบาลและอบต.ประสานกัน ทําไมถึงไมมีหนังสือหรือ
มาเปนตัวกลางชี้นํา ตอนนี้เทศบาลและ อบต.ก็มีการขัดแยงกัน และผมก็
มีชื่อไปแขวนท่ี อบต.แมกุ วาเปนคนทําเรื่องรองขอมาทุกครั้งในการ
ประชุมแตละครั้งพูดไมรูเรื่อง มาครั้งนี้ก็จะขออีก วันนี้ตองทําความเขาใจ
ท้ังสภาและเจาหนาท่ีเม่ือการปฏิเสธ 3 ครั้ง ก็นาจะพอแลว และมาหาวิธี
ตอบผูตรวจการแผนดิน ไมอยางนั้นก็จะมาลงท่ีสมาชิกสภาท่ีอภิปราย 
และจากรายงานการประชุมของ อบต. กลาววาเทศบาลไดมีการพาดพิง
ทําใหเขาเสียชื่อเสียง ถาสมาชิกไดอานจะรูสึกวาเราเกือบจะถูกฟองรอง 
ในวันนี้คงจะไมมีการชี้นําแลวจะท้ิงท่ีไหนก็ท้ิงกันไปเลย งบประมาณของ
เทศบาลยังพอมีอยูก็ใหเปนสุสานไปเลยตรงนั้น  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 
 

นายธีรศักดิ์  มูลงาม  
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 เรียนทานประธานสภา กระผมนายธีรศักดิ์  มูลงาม ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม  ตอนนี้ เราจะไมอางถึงการเสีย
งบประมาณท่ีเทศบาลไดทําการเก็บขนขยะไปท่ีเทศบาลนครแมสอด แต
ท่ีขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขต การขนถายและกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลในท่ีดินของเทศบาลตําบลแมกุซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลแมกุในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ จะปรับปรุงดูแลบอขยะ             
เพ่ือไมใหน้ําเสียเขาสูท่ีทํากินของชาวบาน และจะทําใหเปนพ้ืนท่ีเรียบไม
มีบอขยะ เนื่องจากเราคงไมกลบัไปท้ิงท่ีเดิมอยูแลวเพราะวาในอดีตมีการ
รองเรียนมาตลอดอยูแลวเรื่องน้ําเนาน้ําเสีย ปลาตาย ขาวไมออกรวง 
เพ่ือใหมีการปรับปรุงและไมทําใหประชาชนท่ีอยูบริ เวณใกลเคียง
เดือดรอน จึงมีการเสนออีกครั้งหนึ่งเพ่ือท่ีจะใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแมกุพิจารณาอนุมัติ และตามมาตรา 157  แหงประมวลกฎหมาย
อาญา ตองมีองคประกอบดังนี้ ผูกระทําตองเปนเจาพนักงาน และท่ี
สําคัญตองเปนเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีกระทําการตามกฎหมายใหอํานาจไว 
และในการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีนั้นเปนการกระทําโดยมิ
ชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต เรามีหนาท่ีเสนอไปก็ตองอยูท่ีเขาวาจะอนุมัติ
หรือไมนั้นก็อยูท่ีสภา อบต. และท่ีผานมาจะมีขอพิพาทวา อบต.ไมอนุมัติ
แลวทําไมเทศบาลถึงพูดไมรูเรื่องทําหนังสือไปขอหลายๆ ครั้ง ความจริง



๒๑ 
 

แลวเรามีหนาท่ีขอเขาจะอนุมัติหรือไม เราจะพยายามไมใหมีขอพิพาท
ระหวาง 2 องคกรและจะทําใหงานท่ีทํารวมกันจะผานไปดวยดี และ
ประชาชนก็จะไดรับประโยชนสุงสูด จึงเรียนมาเพ่ือใหท่ีประชุมไดรับ
ทราบ 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 

 

         
ท่ีประชุม  ไมมี 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    หากไมมีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม ก็จะขอมติท่ีประชุมในท่ี
ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขต 
การขนถายและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในท่ีดินของเทศบาลตําบลแมกุ
ซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมกุ ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม กรุณายกมือ 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 11 ทาน 
 เห็นชอบ 6 เสียง       
                   

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    สมาชิกทานใดไมเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบทํากิจการนอก
เขตการขนถายและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในท่ีดินของเทศบาลตําบล
แมกุซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมกุ ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม กรุณายกมือ 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 11 ทาน 

 ไมเห็นชอบ ไมมี 

                   
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    สมาชิกทานใดงดออกเสียงญัตติขอความเห็นชอบทํากิจการนอก
เขตการขนถายและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในท่ีดินของเทศบาลตําบล
แมกุซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมกุ ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม กรุณายกมือ 

 
นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 11 ทาน 

 งดออกเสียง 5 เสียง 

                   
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    มีผูเขารวมประชุม 11 ทาน 

 เห็นชอบ 6 เสียง  
 ไมเห็นชอบ ไมมี 

 งดออกเสียง 5 เสียง  
 



๒๒ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี) 
 

 ขอเชิญทานปลัดเทศบาล 
 

นายภูภากร  สุภาพ 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกเทศมนตรีตําบลแมกุ 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายภูภากร  สุภาพ 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี นายกเทศมนตรีตําบลแมกุ ขอขอบคุณทาน
สมาชิกสภาท่ีไดอนุมัติโครงการตางๆ ในการประชุมวันนี้ทางเจาหนาท่ีจะ
ไดรีบดําเนินการในโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบ สวนโครงการท่ีไมไดรับ
ความเห็นชอบ ทางผูบริหารจะไดประชุมพนักงานผูรับผิดชอบและจะได
ดําเนินการแกไขและจะไดมาเสนอท่ีประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง กระผมก็ได
ดํารงตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีมา 5 ป แลวตามกฎหมาย
แลวกระผมเปนนายกเทศมนตรี แตดวยนโยบายกระผมไดปฏิบัติตาม
นโยบายทุกเรื่องโดยโครงการไดรับการเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาลทุก
โครงการก็จะไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี บางเรื่องสภาอาจจะไมเขาใจ
ทางเจาหนาท่ีก็ดําเนินการปรับปรุงแผนตางๆ หัวหนาสวนทุกทานก็ยัง
เปนขาราชการท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติอยูแลวและมองวาสภาของเทศบาลตําบล
แมกุก็จะนําพาโครงการตางๆ เพ่ือการพัฒนาและวันนี้กระผมก็มีความอึด
อัดเรื่อง พรบ.จัดซ้ือจัดจางท่ีเจาหนาท่ีตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด ขอนํา
เรียนใหสภาไดรับทราบ  ขอขอบคุณครับ 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  

ประธานสภาเทศบาล 
            ขอเชิญทานอรรถกร 
 
 

นายอรรถกร  แสนอุน 

สมาชิกสภาเทศบาล 
             เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายอรรถกร แสนอุน
สมาชิกสภาทศบาล ขอสอบถามวาเงินกิจการประปาสามารถนําไป
อุดหนุนใหประปาภูมิภาคเพ่ือขยายทอเมนประปาในซอยตางๆ ในเขต
เทศบาลเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง ไดหรือไม 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  

ประธานสภาเทศบาล 

 

            ขอเชิญทานผูอํานวยการกองชาง 

นายวิทยา  จันทะกลาง 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองชาง 

 เรียนทานประธานสภา กระผมนายวิทยา  จันทะกลาง หัวหนา
ฝายแบบแผนและกอสราง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง       
ขอนําเรียนวากองชางไดทําหนังสือขอขยายเขตประปาภูมิภาคไปแลว 
 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  

ประธานสภาเทศบาล 
            ขอเชิญทานอรรถพร 
 
 



๒๓ 
 

นายอรรถพร   ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

            เรียนทานประธานสภา กระผมนายอรรถพร  ต่ํ าจันทร
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล 
ขอฝากเรื่องของการรับรองแบบ ขอใหโครงการตางๆ ไดดําเนินการอยาง
รวดเร็วและตอบสนองความตองการของพ่ีนองประชาชนใหเร็วยิ่งข้ึน 
เนื่องจากท่ีผานมาตองเขาสภาหลายรอบกวาจะกอสรางก็เขาสูฤดูฝน    
ในฐานะสมาชิกสภาตองคอยตอบชาวบาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขอใหมีการวางแผนในการทํางานใหรวดเร็วข้ึนเพ่ือสนองความตองการ
ของประชาชน สมาชิกก็รับเรื่องมาและเสนอในท่ีประชุมสภาและถนน
เสนโรงงานกาซเทศบาลทํา 200 เมตร อีกสวนหนึ่งท่ียังคางอยูใครจะ
รับผิดชอบ ขอใหประสานกับอําเภอและ อบต.แมกุ วาจะแกไขอยางไรใน
สวนนี้และท่ีไดทําหนังสือคํารองเรื่องการจัดสรางหอนาฬิกาชุมชนบูรพา 
เนื่องจากเปนความตองการของประชาชนวาตองการสรางสิ่งท่ีเปนอัต
ลักษณ ขอสอบถามวาไดดําเนินการไปถึงไหนแลว อยากใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเทศบาลตําบลแมกุและขอใหเปนนาฬิกาดิจิตอลเพ่ือความ
ทันสมัย และถนนตางระดับท่ียังไมไดแกไขไดรับการสอบถามมาจาก      
พ่ีนองประชาชนชุมชนรักษถ่ินและชวงนี้งบประมาณนาจะเพียงพอในการ
ซองแซมถนน ขอฝากใหผูเก่ียวของใหดําเนินการดวย 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

            ขอเชิญทานรองปลัด 

นายรัฐชนะ  อินทรสุวรรณ 
รองปลัดเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภา กระผมนายรัฐชนะ อินทรสุวรรณ รอง
ปลัดเทศบาล ขอตอบคําถามขอทานอรรถพร เรื่องการสํารวจออกแบบ
และการรับรองแบบแปลนวิศวกรท่ีมีใบประกาศวิชาชีพ ทางทาน
ปลัดเทศบาลในการทํางานเชิงรุกโครงการท่ีอยูในแผนโครงการเรงดวน 
เชน โครงการกอสรางถนน คสล. ก็จะใหกองชางไปดูกอนวาสามารถใช
แบบมาตรฐานไดหรือไม ถาเสนไหนใชแบบมาตรฐานก็จะใชถาใชไมไดก็
จะขอความอนุเคราะห อบจ.หรือวาโยธาธิการจังหวัดในเรื่องการ
ออกแบบ แตถาไมไดรับความอนุเคราะหก็ตองจางในเรื่องของการ
ออกแบบเพ่ือเตรียมการในสวนนี้และเรื่องชองวางถนนโรงงานกาซตรงนี้
เปนงบประมาณของอําเภอก็ดําเนินการกอสรางสิ้นสุดแคตรงนั้นและของ
เทศบาลก็กอสรางเพ่ิมและใหกองชางไปดูแลวในเรื่องของแนวเขต เราก็
ไดขอใหผูรับจางกอสรางเพ่ิมไปอีก 1 เมตร ตอนนี้อยูนอกแนวเขต
เทศบาลไปแลวสวนท่ียังวางอยู ก็เปนของ อบต. แมกุ แตเดิมกอน
ดําเนินการกอสรางผมไดเชิญปลัด อบต. คนเกาและไดตกลงกันดวยวาจา
วาเทศบาลทําไปอีก 1 เมตร ท่ีเหลือ อบต.แมกุก็จะทําเพ่ิม ฉะนั้นตรง
พ้ืนท่ีวางนี้นาจะอยูในเขต อบต.แลว ถาเทศบาลจะทําไปเลยก็คงไม           
ตองใหชาวบานทําหนังสือมาสอบถามเทศบาล แลวเทศบาลก็ทําหนังสือ
ไปสอบถาม อบต.แมกุ อีกทีหรือวาชาวบานท่ีใชเสนทางนี้จะทําหนังสือไป



๒๔ 
 

สอบถามท่ี อบต.แมกุเองเลยก็ได เรื่องหอนาฬิกาไดสั่งการใหกองชางได
ดําเนินการแลวจะใหกองชางไดชี้แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

 
นายสุวิทย  ยาเถิน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

            ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง 

นายวิทยา  จันทะกลาง 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองชาง 

 เรียนทานประธานสภา กระผมนายวิทยา  จันทะกลาง หัวหนา
ฝายแบบแผนและกอสราง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 
เบื้องตนกองชางไดออกแบบเรียบรอยแลว แตตองนํามาใหทานสมาชิกได
พิจารณาเนื่องจากมีราละเอียดในเรื่องของประติมากรรม  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

            ขอแจงในท่ีประชุมทราบ ใหสมาชิกสภาไดปฏิบัติตามขอบังคับ
เรื่องการประชุมสภา ในเรื่องกระทูถามเพราะกอนมีการประชุมทุกครั้งจะ
มีหนังสือแจงใหสมาชิกทราบในการสงกระทูถาม ถามีกระทูถามทานก็สง
งานสภามา เพราะทานจะไดคําตอบท่ีถูกตองผูตอบจะไดเตรียมคําตอบ 
ถาเปนกระทูถามท่ัวไปนึกไดก็ถามจะไดคําตอบท่ีไมชัดเจน ขอใหทาน
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับการประชุมดวย  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

            ขอเชิญทานรองปลัด 

นายรัฐชนะ  อินทรสุวรรณ 
รองปลัดเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภา กระผมนายรัฐชนะ อินทรสุวรรณ รอง
ปลัดเทศบาล ขอชี้แจงในเรื่องหอนาฬิกาเพ่ิมเติมกองชางไดออกแบบ
เสร็จเรียบรอยแลว แตตองมีการพูดคุยกันกอนในการเปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนและท่ีสําคัญคือโครงการนี้ยังไมอยูในแผนพัฒนาเทศบาลจึงยังไม
สามารถดําเนินการได  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

            ขอเชิญทานรองผจญ 

นายผจญ  พรมใจ 
รองประธานสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายผจญ พรมใจ รอง
ประธานสภาเทศบาล ขอฝากถึงคณะผูบริหารเรื่องน้ําทวมโดยเฉพาะ  
หมู 6 ท่ีตองรับน้ําและตอนนี้ลําหวยก็จะมีขวด ขยะ เศษไมตางๆ ลอยมา
เม่ือคราวน้ําทวมท่ีผานมา ต้ังแตชุมชนเกศแกวจนถึงชุมชนรักษ ถ่ิน                 
ถาน้ํามาอีกจะตองเกิดปญหาข้ึนอีกแนนอนขอใหเฝาระวังกันดวย                
อีกเรื่องหนึ่งในการทํางานของพนักงานลูกจางเทศบาลตําบลแม กุ            
เม่ือออกไปปฏิบัติหนาท่ีขอใหระวังคําพูดเวลาตอบคําถามจากชาวบาน
ดวย ใหผูบังคับบัญชาเปนผูตอบจะดีกวาและเม่ือผูบังคับบัญชาไดสั่งการ
ขอใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเดียว เนื่องจากเวลาท่ีตอบชาวบานชอบใช
อารมณจะทําใหเกิดภาพลักษณท่ีไมดีตอองคกร ขอใหผูอํานวยการกอง
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กําชับผูใตบังคับบัญชาดวย และมีอีกเรื่องกอนท่ีจะมีการดําเนินการใน
งานตางๆ ขอใหนอกรอบกันกอนเพ่ือใหเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

            ขอเชิญทานสุนัด 

นายสุนัด  ยะถา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุนัด  ยะถา สมาชิก
สภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ขอสอบถามไปยังกองชาง เนื่องจากบาน
ของนายมงคล หาญเมืองใจ ไดอุทิศท่ีดินและไดขอหินผุลงถนน เม่ือคราว
การประชุมครั้งท่ีแลวไดขอไปครั้งหนึ่งแลว ขอฝากใหกองชางชวยดูให
ดวยและบานผูใหญเสาวัน ชื่นยศ ก็เปนถนนลูกรังจะขอหินผุและปญหา
น้ําทวมขัง ซอยศิลาลาด 7 บานประธานบุญยัง ชื่นยศ ขอใหเขาไปแกไข
ดวย และซอยศิลาลาด 3 ไมมีทอระบายน้ําน้ําทะลักเขาบานนายนอง 
ตรงนี้รองปลัดและกองชางไดเขาไปดูแลวขอทราบความคืบหนาดวยและ
ปญหาน้ําเนาเสียจากหองแถวอูสัญญาและน้ําไดทวมขังบานนางนองไม
ทราบตอนนี้เขาไปแกไขถึงไหนแลว ขอทราบผลการดําเนินงานดวย 

 
นายสุวิทย  ยาเถิน  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญทานจันทรคํา 

 

 
นายจันทรคํา  แสงหงส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายจันทรคํา  แสงหงส 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ําทวมท่ีผานมาพนังก้ันน้ําท่ีแมกุเหนือไดรับความ
เสียหาย ขอสอบถามวาตอนนี้มีแนวทางแกไขปญหาอยางไรบาง ถาไมมี
การแกไขถามีน้ําทวมอีกชาวบานแถวลําหวยก็จะไดรับผลกระทบอีกและ
หลังจากเกิดน้ําทวมแลวเจาหนาท่ีไดออกไปประเมินความเสียหายและ
ดูแลชาวบานท่ีไดรับผลกระทบอยางไรบางและในฤดูฝนนี้ มีการตั้ง
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนหินผุใหท้ัง 6 ชุมชนหรือไม เม่ือเกิดปญหาเรา
จะไดมาแกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชน 

 
นายสุวิทย  ยาเถิน  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญทานพิทักษ 
 

 
นายพิทักษ  อุปละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายพิทักษ  อุปละ 

สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระอ่ืนๆ นี้ ถาไมมีกระทูถามสดก็คงไมตองมี
ระเบียบวาระอ่ืนๆ แลว ขอสอบถามวาหองแถวแตละหองมีถังขยะ 1 
หองตอ 1 ถังและผูประกอบการพรอมท่ีจะจาย ขอยกตัวอยางหองของ
ลุงตา ขัดตา มีหองเชาท้ังหมด 48 หอง ถังขยะมีไมเพียงพอ ขอสอบถาม
วาถาเราใหมีถังขยะ 1 หองตอ 1 ถัง จะไดหรือไมและท่ีผานมาทาง
เทศบาลไดทําหนากากอนามัยเพ่ือแจกจายใหกับพ่ีนองประชาชนในเขต
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เทศบาลถือวาเปนเรื่องท่ีดีขอชมเชย ขอสอบวาใชงบประมาณสวนไหนใน
การจัดทําหนากากาอนามัยและใชงบประมาณเทาไหร  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 
นายธีรศักดิ์ มูลงาม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 

            เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายธีรศักดิ์ มูลงาม 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอตอบคําถามของทาน                
สุนัดกอน เรื่อง การแกไขปญหาน้ําเนาเสียของอูสัญญาตอนนี้กองชางได
ประมาณราคาเรียบรอยแลวแตหาผูรับจางยังไมได เนื่องจากงบประมาณ
ท่ีทําไมมาก ก็จะขอผูรับจางท่ีทําถนนเขาไปแกไขใหและเรื่องถังขยะ
เทศบาลตําบลแมกุ ไมมีนโยบายแจกถังขยะใหชาวบานเทศบาลมีหนาท่ี
เก็บขน  ชาวบานตองรับผิดชอบในเรื่องการหาถังขยะแตทางเทศบาล
อํานวยความสะดวกจัดหาถังขยะใหและหองเชาจะนําถังขยะไปเรียงท้ัง 
48 ถัง คงไมเหมาะ เทศบาลจึงไดขอความรวมมือใหผูประกอบการจัดหา
ถังขยะขนาดใหญเพ่ือรองรับขยะ ซ่ึงไดมีการประชุมกันเรียบรอยแลวและ
ผูประกอบการก็รับทราบและผูประกอบการตองใหความสําคัญและดูแล
เทศบาลมีหนาท่ีเก็บขนและมีการเก็บคาเก็บขน หลังคาเรือนละ 15 บาท 
บานหรือรานคาไหนท่ีมีปริมาณขยะมากก็จะเสียคาเก็บขนมาก ตามท่ี
เทศบัญญัติกําหนด ตอนนี้เทศบาลจะมีถังขยะวางใหเปนจุดเพ่ือใหนํา
ขยะมาท้ิง เรื่องเทศบาลไดรับงบประมาณในการจัดทําหนากากอนามัย 
5,088 ชิ้นๆ ละ 4.50 บาท ใชงบประมาณในการผลิตสองหม่ืนกวาบาท 
โดยไดรับงบประมาณจากกรมสง เสริมการปกครองสวนทองถ่ิน            
ซ่ึงงบประมาณไมเพียงพอในการผลิตจะไดเฉพาะคาผาและขอความ
รวมมือพนักงานเทศบาลในการตัดและสวนการเย็บก็ไปขอความรวมมือ
จากโรงงานฮังไทยและอสม. แมบาน ก็มาชวยเอาไปเย็บดวย เทศบาล
ไดรับงบประมาณมาสองหม่ืนกวาบาท แตสามารถทําหนากาก 5,700 
ชิ้น  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  

ประธานสภาเทศบาล 

 

            หลายเรื่องท่ีสมาชิกสภาไดฝากถึงผูบริหารสูงสูด จะรับไวและ
นําไปแกไขปญหาตางๆ  

             ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลสรุประเบียบวาระการประชุมใน
วันนี้ 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

             ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกุ  สมัยสามัญ          
สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2563 วันอังคาร ท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563                  
เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกุ   
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             ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

             1.1 แนะนําขาราชการบรรจุใหม  เ ม่ือวันท่ี 2 มีนาคม                  
พ.ศ. 2563 คือ นางสาวพิราวรรณ บุญชู ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บ
รายไดปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง เทศบาลตําบลแมกุ  
    1.2 แนะนําขาราชการยายมาใหมของเทศบาลตําบลแมกุ คือ 
นางวณิภา  ทาระวา ยายมาจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพะวอ  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด กระทรวงสาธารณสุข มาดํารง
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สังกัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล บานแมกุเหนือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบล           
แมกุ เม่ือวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2563 
    1.3 แนะนําขาราชการยายมาใหมของเทศบาลตําบลแมกุ คือ 
นายนที  สมบูรณ ยายมาจากโรงพยาบาลแมสอด  สํานักปลัด กระทรวง
สาธารณสุข มาดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัด 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานแมกุเหนือ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลแมกุ เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
    1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก 
กันหรือคุมไวสังเกตหรือการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับผูเดินทางเขามาพํานักในจังหวัด
ตาก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 

             ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแมกุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือวันศุกร                 
ท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

             ท่ีประชุมมีมติรับรอง  10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

             ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณา                                    
3.1 ญั ต ติ ข อ รั บ ก า ร อนุ มั ติ ส ภ า เ ทศ บาล โ อน เ งิ น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจาย
เปนรายการใหมหมวดคาครุภัณฑและหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27) (สํานักปลัดเทศบาล) ขอมติท่ีประชุม
ทีละโครงการ 

1. โอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือโตะมาหินออน 
 มีผูเขารวมประชุม 11 คน 

  เห็นชอบ 10 เสียง       
   งดออกเสียง 1 เสียง 
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2. โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือจัดทํา 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ 
  มติท่ีประชุมเห็นชอบ 2 เสียง 
  ไมเห็นชอบ 7 เสียง  
  งดออกเสียง 2 เสียง  

3. โอนเพ่ิมและตั้งจายเปนรายการใหมโครงการกอสรางอาคาร 
ท่ีจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ 
  มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
  เห็นชอบ 10 เสียง       
   งดออกเสียง 1 เสียง 
 
            3.2 ญัตติขอรับการพิจารณาความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย และตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 
และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27) (กองชาง)                                                    
            มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
   เห็นชอบ 10 เสียง       
    งดออกเสียง 1 เสียง 

             3.3 ญัตติขอรับการพิจารณาความเห็นชอบการอนุมัติ
เปล่ียนแปลงแบบแปลนโครการกอสรางตางๆ ภายในเขตเทศบาล
ตําบลแมกุ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 
ขอ 29) (กองชาง) 
            มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
            เห็นชอบ 10 เสียง   
            งดออกเสียง  1  เสียง  
 

 3.4 เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
(ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และฉบับ               
ท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27) (กองการศึกษา) 
  
 

มีผูเขารวมประชุม 11 คน 

 เห็นชอบ 10 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 
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 3.5  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขต การ
ขนถายและกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในท่ีดินของเทศบาลตําบลแมกุ
ซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมกุ (ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา 57 ทวิ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
 เห็นชอบ 6 เสียง       
  ไมเห็นชอบ  ไมมี 
 งดออกเสียง 5 เสียง 
 

          ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

              สมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถาม และเสนอการแกไขปญหาตางๆ 
เก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมกุตอผูบริหารเทศบาลตําบล
แมกุ ดังนี้ 
 สมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอแนวทาง และสอบถามปญหา 

ตางๆ เพ่ือรวมกันแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลแมกุ ดังนี ้

1. สอบถามถึงการอุดหนุนงบประมาณใหประปาภูมิภาคเพ่ือ 

ขยายทอเมนประปาภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ 

2. ติดตามโครงการตางๆ ท่ีผานสภาเทศบาลในการประชุมสภา 
ท่ีผานมา 
  

นายสุวิทย  ยาเถิน                
ประธานสภาเทศบาล 

           ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ขอปดประชุม 

ปดประชุมเวลา 12.16 น. 
 
 
 

 
 

                   ลงชื่อ                                            เลขานุการสภาเทศบาล 

                       (นายอรรถพร   ตํ่าจันทร) 

                                            สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

      คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชมุไดตรวจสอบแลว 

   เม่ือวันท่ี       เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 

 

                   รับรองถูกตอง 

 

     ลงชื่อ                                ประธานกรรมการตรวจรางฯ 

             (นายจันทรคํา  แสงหงษ) 

           สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ 

 

ลงชื่อ                                   กรรมการ                ลงชื่อ                                   กรรมการ      

          (นายอนุวัฒน     ปนลา)                                     (นายสัญชัย   สรอยขจิตกุล) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ                                 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ 

  

สภาเทศบาลตําบลแมกุไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว 

เม่ือวันท่ี          เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
        ลงชื่อ     ประธานสภาเทศบาลตําบลแมกุ 

                                                   (นายสุวิทย       ยาเถิน) 
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